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                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                            คร้ังที่  ๑ (๕๘)/๒๕๖๕ 

                                วันจันทร ที่ ๒4  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
                     ณ  หองประชุมเอกศักดิ์บุตรลบั มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                                   ............................................................................... 

ผูมาประชุม                                   จำนวน       25   คน    

๑. ผศ.ดร.เสนาะ           กลิ่นงาม            อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นรีนารถ             ศรวีรนารถ            รองอธิการบดี                                            กรรมการ 
๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว               รองอธิการบดี                                             กรรมการ   
๔. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน                รองอธิการบดี                                            กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.พรรณี            คอนจอหอ            รองอธิการบดี                                            กรรมการ 
๖. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวัชญภักดี        รองอธิการบดี                                            กรรมการ 
7. อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน             ผูชวยอธิการบดี                                          กรรมการ 

8. อาจารยอนุชาติ          บญุมาก               ผูชวยอธิการบดี                                          กรรมการ

9. อาจารยวัชระ            เยน็เปรม              ผูชวยอธิการบดี                                          กรรมการ

๑0. ผศ.รพีพรรณ        เทียมเดช                ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                      กรรมการ 

11. ผศ.ดร.วนิดา          ดุรงคฤทธิชัย          คณบดีคณะพยาบาลศาสตรฯ                          กรรมการ 

12. อาจารย ดร.วนิดา    มากศิริ                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                     กรรมการ 

13. ผศ.ดร.อัญชนา        พานิช                  คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ                            กรรมการ  

14. ผศ.ดร.ณัฐกานต      ภาคพรต               (แทน) คณบดคีณะครุศาสตร                          กรรมการ 

15. ผศ.ดร.กังสดาล       สกุลพงษมาลี          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ                        กรรมการ  

16. ผศ.ดร.กนกรัตน      จิรสัจจานุกูล           (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ                    กรรมการ     

๑7. ผศ.สวุัฒน             เตชะเพชรไพบูลย     คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    กรรมการ 

๑8. อาจารย ดร.วิวิศน    สุขแสงอราม           คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                         กรรมการ 

๑๙. อาจารยปยวรรณ      คุสินธุ                  ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ                     กรรมการ                  

๒๐. อาจารยปองพล       รักการงาน            (แทน) ผูอำนวยการสถาบันวิจัยฯ                      กรรมการ 

2๑. อาจารย ดร.จุติพร    อินทะนิน             (แทน) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการฯ          กรรมการ 

2๒. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิตย         ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต                            กรรมการ  

2๓. ผศ.ดร.ราเชน           คณะนา               กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                         กรรมการ 

24. อาจารยกรกรต         เจริญผล              กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          กรรมการ    

25. ผศ.ทัศนัย               ท่ังทอง                ผูชวยอธิการบดี  รักษาราชการแทน                 กรรมการ                                                   

                                                         ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี               และเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม             จำนวน    4    คน 
๑. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ         ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     ติดราชการ    
2. อาจารย ดร.กฤษดา     ต้ังชวาล              รองอธิการบดี                                                 - 
3. อาจารยภาคย            พราหมณแกว       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          ไปราชการ

4. ผศ.แสนประเสริฐ        ปานเนียม            กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          ไปราชการ 

ผูเขารวมการประชุม      จำนวน   4    คน 
 

1. นางสาวสีนวล             ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
2. นางชุติมา             แฉงฉายา          นกับริหารงานท่ัวไป 
3. นายฤทธี                   ทิมรอด            นักบริหารงานท่ัวไป  
4. นายธีระศักดิ์              เอ่ียมละออง       พนักงานท่ัวไป         
                             

เริ่มประชุม   เวลา   ๑๓.๐๐ น.  
 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  

                                  
                        1.1  การปรับปรุงหองประชมุราชภัฏสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
                                 ประธาน  แจงตอที ่ประชุมใหทราบวา ดวย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มีความคิดเห็นวา หองประชุมราชภัฏสภา (ชั้น ๙) อาคารวิทยาภิรมย มีขนาดเล็กเกินไป เกิดความ
คับแคบเมื่อมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  จึงควรทำการปรับปรุงหองใหกวางขึ้น  เนื่องจากมีพื้นที่ท่ี
สามารถทำการขยายหองได  ในการนี้  จึงใหผู เกี่ยวของไปพิจารณารายละเอียดดำเนินการตามขั้นตอน            
เพ่ือทำการปรับปรุงหองประชุมใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน ตามดำริของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                              มติท่ีประชุม   มอบหมาย   ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ดำเนินการ   
 

                       1.๒  การจัดงาน “วันราชภัฏ” 
                                 ประธาน  แจงตอที่ประชุม ขอทราบความคืบหนา การจัดงาน “วันราชภัฏ”                  
ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๕  มีการเตรียมการจัดงานแลวอยางไรบาง 
                                  ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  สถาบันวิจัยฯ 
กำหนดจัดประกวดความเปนเลิศทางดานศิลปและศิลปะสรางสรรค  ในหัวขอ ราชภัฏรังสรรคสืบสานศิลป
เทิดไทเอกอัครศิลปนภูมิพล เปนกิจกรรมบนเวที  และดานหนาของหองประชุมพะนอมแกวกำเนิด กิจกรรม
ประกอบดวย ๑) การมอบรางวัลผูชนะการประกวดศิลปสรางสรรค  ๒) การประกวดงานภาพวาด ๓) การ
มอบรางวัลประกวดนาฏศิลปสรางสรรคการแสดง ๔)  นิทรรศการภาพวาด  ๕) กิจกรรมการแสดงความ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยกิจกรรมตาง ๆ จะมีผู เขารวมกิจกรรมซึ ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เครือขายความรวมมือ และบุคลากรท่ัวไป 
                                  อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบถึง
กำหนดการจัดงาน “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา” ณ หองพะนอมแกวกำเนิด  ดังนี้  
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                                  เวลา   8.00 น.   ตักบาตรอาหารแหง 
                                  เวลา   9.00  น.  พิถีถวายราชสดุดี 
                                                         มอบรางวัล ศิษยเกาดีเดน   ผูนำองคกรกิจกรรม  
                                                         มอบรางวัล ประกวดภาพถาย  ประกวดการเขียนเรียงความ   
                                  เวลา   9.45 น.   เสวนาของนักศึกษาดวยกระบวนการวิศวกรสังคม  
 

                          และจะมีการจัดนิทรรศการ 14 กุมภา วันพระราชทานนาม   จัดโดยสำนักวิทย
บริการและสารสนเทศ  ซึ่งจะมีการหารือในรูปแบบการจัดนิทรรศการที่เหมาะสมอีกครั้ง  และมีนิทรรศการ
งานแสดงผลงานวิจัยของคณาจารยในรูปแบบออนไลน  ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่ชุมชนสามารถนำผลงานไปใช
ประโยชนท่ีเห็นผลไดอยางชัดเจน   งานสื่อสารองคกร จะจัดทำวีดีทัศนประมวลเสียงตอบขอบคุณจากชุมชน
ท่ีมีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตลอดระยะเวลาที่ผานมา  พรอมจะเรียนเชิญ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล                  
มาบรรยายพิเศษ  ในหัวขอ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลท่ี 9 กับชาวราชภัฏ 
                                    

                          อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวัชญภักดี รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในการ
จัดงานวันราชภัฏ  14  กุมภาพันธ  มหาวิทยาลัย โดยคณะตาง ๆ จะจัดกิจกรรมดานวิชาการ PBRU OPEN 
HOUSE 2022  โดยจัดลกัษณะออนไลน   
                         ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้น ใหทุกหนวยงาน 
แสดงผลงานของตนเองใหเห็นเดนชัดเปนที ่ประจักษ  และใหมีความเชื ่อมโยงกับหนวยงานภายนอก 
โดยเฉพาะกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูเรียน ใหไดรับรูอยางทั่วถึง เชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
โดยใหโรงเรียนสาธิตรวมจัดกิจกรรมดังกลาวดวย 
                         อาจารยวัชระ  เย็นเปรม  ผูชวยอธิการบดี   เสนอตอท่ีประชุม  ขอความคิดเห็นประเด็น 
การจัดใหมีการแขงขันตอบคำถามภาษาอังกฤษออนไลนใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
จัดงานวันราชภัฏ  14 กุมภาพันธ โดยขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเรื่องเงินรางวัลในการแขงขัน
ดังกลาว    
                         มติท่ีประชุม   รับทราบ การเตรียมการในการจัดงานวันราชภัฏ  ในสวนงบประมาณ
ที่จะใชในกิจกรรมแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ ใหใชงบประมาณจากดานวิชาการ และมอบหมาย 
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พิจารณาเตรียมรองรับการจัดงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัย  ครอบ
รอบ ๑๐๐ ป 
                     1.3  การจัดงานพระนครคีรี ป 2565   
         ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา ขอทราบความคืบหนา การเตรียมจัดงาน
พระนครคีรี ป 2565 
                               ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา การจัดงาน
พระนครคีรีในปนี้นั้น  มหาวิทยาลัยไดรับการมอบหมายใหดำเนินการ ดังนี้    
                          -   การแสดงในพิธีเปดงาน  รูปแบบการแสดง  “ตำนานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม         
งามล้ำพระนครคีรี สดุดีจอมราชัน” (สถาบันวิจัยฯ และคณะมนุษยศาสตรฯ เปนผูดำเนินการ) 
                          -   การแสดงประจำวัน  รูปแบบ “สดุดีจอมราชันย งามล้ำพระนครคีรี  พริบพรีสืบสาน
วัฒนธรรม เลิศล้ำตำนานอาหารยูเนสโก”การแสดงจะใชผูแสดง จำนวน 90 คน  (สถาบันวิจัยฯ และคณะ
มนุษยศาสตรฯ เปนผูดำเนินการ)  
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                          -   งานแถลงขาวการจัดงาน  ณ  โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี   (กลุมงานสื่อสารองคกร เปนผูดำเนินการ) 
                          -   นิทรรศการอาหารนานาชาติ  (คณะวิทยาศาสตรฯ เปนผูดำเนินการ) 
  

                             ผศ.นรีนารถ   ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  ในการรวม
จัดงานและเตรียมการงานพระนครคีรีนั้น ผูมีสวนรับผิดชอบ ควรรีบดำเนินการเรื่องการเบิกจายเงินในการจัด
งานใหเปนไปตามระเบียบกอนการจัดงานจะเริ่ม  เนื่องจากตองมีคาใชจายตั้งแตเริ่มเตรียมงาน  ดังนั้น                     
จึงควรประสานงานเรื่องวิธีการเบิกจายงบประมาณกับเจาของโครงการโดยดวน  เพื่อใหเกิดสภาพคลองตอ
การทำงาน และไมกอใหเกิดปญหากับผูปฏิบัติ 
                            อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา การ
จัดงานวันแถลงขาว ในวันที ่ 11  กุมภาพันธ 2565   ณ  โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะมีการจัดนิทรรศการอาหารพื้นบานที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโก และ
เชื่อมโยงกับครัวสมัยใหมของเพชรบุรี  งบประมาณที่ใชงานแถลงขาว จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  ผูเขารวม    
แถลงขาว ๑๐๐ คน  โดยโรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี  จะจัดอาหารวางและอาหารกลางวันรับรอง                 
ผูเขารวมการแถลงขาวในวันดังกลาวดวย 
                           อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอที่ประชุม                      
ใหทราบวา โรงเรียนสาธิต ขออนุญาตนำชุดการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ ชุด  เขารวม
แสดงในวันแถลงขาว 
                           ผศ.ดร.กนกรัตน  จิรสัจจานุกูล  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ  แจงตอที่ประชุมให
ทราบถึง แผนการจัดกิจกรรม นิทรรศการอาหารนานาชาติในงานพระนครคีรี  ระหวางวันที ่ 18-28 
กุมภาพันธ 2565  ใชงบประมาณในการดำเนินการ เปนเงิน  250,000  บาท  ดังนี้ 
                           กิจกรรมที่  ๑   Work shop  การสอนทำอาหารและผลิตภัณฑขนมอบ เพื่อยกระดับ
และเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑทองถ่ิน  อบรม ๒ รอบ  รอบละ ๒๐ คน   งบประมาณ   60,000 บาท    

                            กิจกรรมที่  ๒   สาธิตการทำอาหารและชิมฟรี โดยนำวัตถุดิบทองถิ่นมาประกอบ
อาหาร จัดใหชิม 4 รอบ รอบละ ๑๐๐  ท่ี งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                           กิจกรรมท่ี  ๓   เครื่องดื่ม ๓ รส  อัตลักษณทองถ่ินเพชรบุรี จัดใหชิม ๓ รอบ รอบละ 
1๐๐ ท่ี งบประมาณ   ๓0,๐๐๐ บาท 

                               ตกแตงสถานท่ีและเชาเครื่องเสียง   ใชงบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท      
 

                           คณะกรรมการบบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                        -  ควรเพิ่มปริมาณจำนวนอาหาร ในกิจกรรมที่ ๒ (การทำอาหารและชิมฟรี) ใหมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดงานครั้งกอน กิจกรรมนี้ไดรับความนิยมจากประชาชนเปนอยางมาก ทำใหปริมาณ
อาหารไมเพียงพอ ดังนั้นในปนี้จึงควรเพ่ิมปริมาณอาหารใหมากข้ึน  
 

                            

                มติท่ีประชุม   รับทราบ ความคืบหนาการจัดงานพระนครคีรี  ป2565 

 



๕ 

 

 

                      ๑.๔  การแกไขปญหานักศึกษาตกคาง 
                   ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทำ
การสำรวจนักศึกษาตกคาง ที่ยังไมสำเร็จการศึกษา รหัส 57-60 พบวามีจำนวนนักศึกษาคอนขางสูง ซึ่งมา
จากปจจัยหลายอยาง  ดังนั้น  จึงขอใหทุกคณะทำการสำรวจนักศึกษาในคณะ เพื่อรับทราบปญหาและ
รวมกันแกไขเพื่อเปนการชวยเหลือและหาทางออกใหนักศึกษาสามารถกลับลงทะเบียนเรียนจนสำเร็จ
การศึกษาได   

                        มติที่ประชุม   รับทราบ   มอบรองอธิการบดีดานวิชาการ และสำนักสงเสริม
วิชาการฯ  สำรวจรายชื่อนักศึกษาตกคาง พรอมทั้งประสานไปยังนักศึกษา เพื่อใหมารักษาสภาพการเปน
นักศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยรวมกับคณะรวมกันหาทางออกใหกับนักศึกษา  และใหสงผลการเรียนของ
นักศึกษาไปยังผูปกครองไดทราบในทุกภาคเรียน 
 

                      ๑.๕   การรับพระราชทานปริญญาบัตร 
                  ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา ตามที่เกิดสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทำใหตองมีการเลื่อนกำหนดพระราชทานปริญญาบัตร  เปนผลใหบัณฑิตท่ีจบ

การศึกษา ป 2561-2563  ยังไมไดเขาพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ท้ังนี้ ท่ีประชุมอธิการบดี จึงกำหนด
วาจะใหบัณฑิต ทั้ง ๓ รุน เขารับพระราชทานปริญญาบัตร พรอมกันในวันเดียว  สวนกำหนดการวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตรจะเปนวันใดนั้น จะมีการประสานไปยังสำนักพระราชวัง  เมื่อทราบวันแลวจะแจง
ใหทราบตอไป ในการนี้ จึงขอใหผูมีสวนเก่ีวยวเตรียมการเรื่องการเสนอผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
 

                                     มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบผูมีสวนเกี่ยวของดำเนินการตามขั้นตอน ในการ
เสนอผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั ้งที่ ๑2 (๕7)/๒๕๖๔  ประชุมเมื ่อวันจันทร ท่ี  ๒7  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา                 
๑๓.๐๐ น. ณ  หองประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม  (รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๓ – 20)  
 

                    มติที ่ประชุม  ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คร้ังท่ี ๑2  (๕7)/๒๕๖๔  โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง   

                        ๓.๑ รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคม รายตำบล
แบบบูรณาการ (U2T) 

             ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัย ไดดำเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสูตำบล (U2T) ซึ่งขณะนี้สิ ้นสุดการ



๖ 

 

 

ดำเนินงานแลว  ดังนั้น  จึงขอใหมีการรายงานสรุปขอมูลการดำเนินโครงการทั้งหมดใหมหาวิทยาลัยทราบ 

เพ่ือคณะตาง ๆ จะไดรับทราบรายละเอียดของการดำเนินการรวมกันอยางชัดเจน 
 

                             มติท่ีประชุม  มอบหมาย  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  รายงาน
สรุปขอมูลการดำเนินงาน (U2T) ท้ังหมด เสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องนำเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

                       ๔.๑  พิจารณารายงานการประเมินตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมประเมินตาม
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอดุมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) รอบ 4 
                        นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ  นำเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามมตคิณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2564  เห็นชอบใหมีการขอรับ
การประเมินภายนอก รอบ 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. เพื ่อใชเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอไป  

                    ในการนี้  จึงขอรายงานสรุปผลประเมินตนเองเบื้องตนตามกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2564 จาก ๕ ดาน ๓๒ ประเด็นพิจารณาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี (รายละเอียดตามเอกสาร หนาที่ ๒๓ – 25) และบทสรุปผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (ตามเอกสารประกอบการประชุม)  สาระสำคัญ ดังนี้  

 

ดานท่ี 1   ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจท่ีตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
             และสังคมของประเทศ 

องคประกอบท่ี 1.1 บริบทของสถาบันอุดมศึกษา             2   ประเด็น 
องคประกอบท่ี 1.2 สัมฤทธิ์ของการดำเนินงานดานการบริหารสถาบันอุดมศึกษา    2   ประเด็น 
 

ดานท่ี 2   คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 
องคประกอบท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตร ี        4   ประเด็น 

องคประกอบท่ี 2.2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท             3   ประเด็น 

องคประกอบท่ี 2.3 คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก                                          3   ประเด็น 
 

ดานท่ี 3 คุณภาพงานวิจัย 

องคประกอบท่ี 3.1 คุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค                                    3   ประเด็น 

องคประกอบท่ี 3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรม          3   ประเด็น 
 

ดานท่ี 4 ผลของการบริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4.1 ผลของการบริการวิชาการสูสาธารณะ                             3   ประเด็น 

องคประกอบท่ี 4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ                             3   ประเด็น 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

ดานท่ี 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน 

องคประกอบท่ี 5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน                           3   ประเด็น 
องคประกอบท่ี 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษา          3   ประเด็น 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก                    จำนวน (ประเด็นพิจารณา)            คิดเปนรอยละ 

       -  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา                       28                           87.50 
       -  ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา                      0                             0.00 
       -  N/A (ไมมีการดำเนินการ)                                             4                            12.50 
 

                     มติที่ประชุม  มอบหมาย  ผูบริหารทุกทาน กลับไปพิจารณาขอมูล พรอมให
ขอเสนอแนะ และนัดวิพากษ  ภายในวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕   

 

                       ๔.๒  (ราง) ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัติผู ชวยพยาบาล ภาคปกติ และภาคนอกเวลาปกติ ภาค
การศึกษาท่ี 2/2564 (ฉบับท่ี ๓)  
                        อาจารย ดร.จุติพร  อินทะนิน รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน นำเสนอตอที่ประชุมใหทราบวา  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
เปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทำ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัติผูชวยพยาบาล ภาคปกติ และภาค
นอกเวลาปกติ  ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ ๓)  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)                 
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้   
   ขอ ๑  การจัดการเรียนการสอน   
                                     1.1  ใหทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 2565 หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากรายวิชาใด                   
มีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียนปกติ (On site) ตองไดรับการอนุญาต
จากคณบดี และใหดำเนินการตามมาตรการปองกัน และควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด โดยใหคณะดำเนินการสรุปขอมูล และรายงานตออธิการบดีเพ่ือทราบ 
 

   ขอ ๓  การใหบริการทางการศึกษา  
                                         ใหบุคลากรของหนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน ศูนย สำนัก หรือหนวยงาน
เทียบเทาซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอื่นทุกหนวยงาน เขามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ๑๐๐%  ตั้งแตวันท่ี                  
๑ กุมภาพันธ 2565  เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ  และใหปรับขอความใน (ราง) ประกาศ ฉบับดังกลาว             
โดยใหใชขอความสั้นกระชับและเขาใจงาย  
 
 



๘ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
 

                        ๕.๑  งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาส 1 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม 2564) 
                         ผศ.ว ิเช ียร  เข็มเง ิน  รองอธิการบดี แจงตอที ่ประชุมใหทราบวา ตามท่ี 
มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนเงินท้ังสิ้น จำนวน 756,251,800 
บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จำนวน 622,200,100 บาท และงบประมาณเงินรายได จำนวน 
134,051,700 บาท  ขอมูลการเบิกจายงบประมาณ  ณ  วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 (ไตรมาส 1)  
ดังตอไปนี้ 
                           -  งบประมาณ ภาพรวมมหาวิทยาลัย จำนวน 756,251,800 บาท เบิกจายทั้งสิ้น 
113,879,011.32 บาท  รอยละ 15.06   คงเหลือ 642,372,788.68  บาท 
                           -  งบประมาณ รายจายประจำ จำนวน 644,509,300 บาท เบิกจายทั ้งสิ้น 

109,701,942.06 บาท คิดเปนรอยละ 17.02   คงเหลือ  534,807,357.94 บาท  

                           -   รายจ ายตามภารก ิจหล ัก จำนวน 18,749,100 บาท เบ ิกจ ายท ั ้ งสิ้น 

1,133,793.26 บาท  คิดเปนรอยละ 6.05       คงเหลือ  17,615,306.74 บาท 

                           -  รายจายหนวยงานจัดตั ้งภายใน จำนวน 30,938,300 บาท เบิกจายทั ้งสิ้น 

2,563,044.65 บาท  คิดเปนรอยละ 8.28       คงเหลือ  28,375,255.35 บาท 

                           -  รายจายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จำนวน 57,937,500 บาท เบิกจาย

ท้ังสิ้น 480,231.35 บาท คิดเปนรอยละ 0.83    คงเหลือ  57,457,268.65 บาท 

                           -  งบประมาณรายจายแผนงานฉุกเฉิน จำนวน 4,117,600 บาท  เบิกจายทั้งสิ้น  

00.บาท   โดยท้ังหมดเปนงบประมาณเงินรายได     คงเหลือ   4,117,600 บาท                  

            มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

                       ๕.๒  แผนการปรับปรุงพื ้นที ่ของศูนยเรียนรู การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ป 2565                                                                                                                                             

                               อาจารย ดร.วนิดา มากศิริ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอที่ประชุมให
ทราบวา  ตามที่มหาวิทยาลัย ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงตำแหนงของบุคลากร
ท่ีเก่ียวของ ดังนั้น เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการบริหารใหเปนรูปธรรม บรรลุตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  
จึงเสนอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดใหม)  โดยมอบหมาย  วาที่ ร.ต.บุญชาติ คิตวัฒน เปนหัวหนา
ศูนยเรียนรูฯ ซ่ึงจะประสานงานในทุกเรื่องของศูนยเรียนรู (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  34-35)                             

                             ในสวน master plan ของศูนยเรียนรูการเกษตรฯ เปนสถานที่ทำกิจกรรมตาง ๆ 
ของนักศึกษา และบุคลากร  รวมถึงจัดทำ PBRU Market  สินคาเกษตร  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  
37-48)  แผนการปรับปรุงพื้นที่ของศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป 2565 จัดทำ 



๙ 

 

 

Clearing พื้นที่ เพื่อทำใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนสถานที่ทำกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา และ
บุคลากร   ดำเนินการจัดยายสัตวจากโรงเรือนเดิม เขาสูโรงเรือนใหม  ไดแก โรงเรือนแพะแกะและไกไข                 
ลื้ออาคาร จำนวน ๓  หลัง  งานรอกผักตบชวา  รื้อผนังไกไข  เคลียรพ้ืนท่ี  ปรับรูปแบบท่ีดินตามแบบ สราง
หองน้ำ ทำทางเดินในพ้ืนท่ี  ปรับพ้ืนท่ีปูแผนทางเทาพ้ืนท่ีลานตลาด (คอกไก)  ปายและจุดติดตั้งปติมากรรม 
๕ จุด  ไฟฟาและแสงสวาง  ระบบน้ำสนามหญาและตนไม  ปรับพ้ืนท่ีปูหญา 

                             ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  ดานอาคารสถานที่นั้น ควรอนุรักษบานพัก
อาจารยไวบางสวน ไมควรทำการรื้อถอนทั้งหมด  หากบานพักหลังใดมีสภาพคอยขางดี ใหทำการปรับปรุง
ซอมแซมเพ่ือเปนสถานท่ีท่ีอยูอาศัย และปรับภูมิทัศนใหมีความสวยงาม 

                           มติที่ประชุม  รับทราบ  แผนการปรับปรุงพื้นที่ของศูนยเรียนรูการเกษตรตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป 2565             
 

                                     5.3   การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สำหรับอาจารยและนักวิจัย                                             

                                                อาจารยปองพล รักการงาน  รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  สถาบันวิจัยฯ กำหนดจัดโครงการอมรมผานระบบการประชุมออนไลน Zoom 
Meeting เ รื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สำหรับอาจารยและนักวิจัย” ระหวางวันที่  5-6 กุมภาพันธ 
2565   เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัย มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยใจใน
มนุษยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ อันจะสงผลใหงานวิจัยนั้นมีความนาเชื่อถือ โดยมี รศ.ดร. สุภาภรณ 
สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  พรอมดวย คณะทำงานติดตามและประเมินผล
ทางวิชาการ โครงการจัดทำคูมือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยทางสังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตร  โดยสำนักงานการวิจัยแหงชาติ เปนวิทยากรใหความรู  สำหรับผูที่สนใจเขารับการอบรม
สามารถลงทะเบียนไดผานทางลิ้งค (https://forms.gle/FhwfDmWaegAEQhu6) หรือ QR Code จาก

เอกสารประชาสัมพันธการจัดอบรม  ขณะนี้มีผูสนใจแจงความประสงคเขารับการอบรม จำนวน ๑๘9 คน 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ   

 

 5.4  คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย เขาพบผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

         อาจารยปองพล ร ักการงาน  รองผ ู อำนวยการสถาบ ันว ิจ ัยและส ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เม่ือวันอังคาร ท่ี 11 มกราคม 2565  เวลา 13.30 - 15.00 
น.  ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  อธิการบดี  พรอมดวย ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี นำคณะผูบริหาร 
คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข าพบ ดร.เสถียร เจร ิญเหร ียญ ผ ู ว าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมา และ
นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจะดำเนินงาน ใน ๖ โครงการ ไดแก ๑) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปลูกโกโกดวยนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวรจร  ๒) การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มจากโกโกสูการคาเชิง
พานิชย  ๓) การพัฒนาและยกระดับการปลูกขาวปลอดภัยสูการสรางรายไดชุมชน ๔) การยกระดับศูนย



๑๐ 

 

 

เรียนรูมะพราวครบวงจร  ๕) การพัฒนาหมูบานตนแบบรูรัก สามัคคี สู การพัฒนาอยางยั่งยืน ๖) การ
ยกระดับและพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

   5.๕  การเปดเวทีประชาคมการตอยอดผลิตภัณฑและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สหกรณการเกษตรดอนขุนหวย จำกัด 

               อาจารย ปองพล ร ักการงาน รองผ ู อำนวยการสถาบันว ิจ ัยและส งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  เมื ่อวันท่ี 12 มกราคม  2565  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว                   
รองอธิการบดี  ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ รองอธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รวมเปดเวทีประชาคมการตอยอดผลิตภัณฑและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณการเกษตร
ดอนขุนหวย จำกัด ภายใตชื่อ “โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนดอนขุนหวยสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน” ดวยความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และภาคีเครือขายทุกภาคสวน ณ หอง
ประชุมสหกรณการเกษตรดอนขุนหวย จำกัด  เพื่อนำขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเปนประเด็นในการดำเนิน
โครงการวิจัยตาง ๆ ตอไป 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                    ๕.6   การจัดเสวนา เรื่อง “การพัฒนาหองสมุดสีเขียว : บทเรียนและความทาทาย” 

               อาจารยปยวรรณ คุสินธุ  ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีสำนักวิทยบริการฯ ไดผานการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียวประจำป พ.ศ. 
2559 ซึ่งเปนหองสมุดนำรอง 10 แหงแรกของประเทศที่ไดดำเนินการประเมินหองสมุด สีเขียว โดยมีอายุ
การรับรอง 3 ป และตองดำเนินการตออายุการรับรองมาตรฐานอยางตอเนื่อง ซ่ึงใน พ.ศ. 2564 สำนักฯ ได
สมัครเขารับการตรวจประเมินตามเกณฑการพัฒนาหองสมุดสีเขียวประจำป พ.ศ. 2564 เพื่อการตออายุ
การรับรอง ผลการตรวจประเมินสำนักฯ ผานการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว ประจำป พ.ศ. 2564 นั้น 

           สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ โดยชมรมหองสมุดสีเขียว ไดเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการดำเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อใหสถาบันการศึกษาทั้งหนวยงานภาครัฐ 
และเอกชน ไดสมัครเขารวมเครือขายหองสมุดสีเขียว จึงไดจัดโครงการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาหองสมุด           
สีเขียว : บทเรียนและความ  ทาทาย” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 แบบออนไลนดวยระบบ Zoom และ 
Facebook Live โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การแลกประสบการณ ระหวาง
หองสมุดที่ผานการรับรองหองสมุด   สีเขียวประจำป พ.ศ. 2564  อันจะนำไปสูการขับเคลื่อนเพื่อการ        
ตอยอดและพัฒนาหองสมุดใหมีความยั่งยืน  

                     การเสวนาในครั ้งนี ้ มีการนำเสนอผลงานการดำเนินงานหองสมุดสีเขียว การ
แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อการเรียนรู นำสิ่งที่ไดดำเนินการเปนผลสำเร็จมาถายทอด เพื่อใหเครือขาย
หองสมุดสีเขียวทั่วประเทศ สามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาหองสมุดเพื่อนำไปสูการเปนหองสมุดสีเขียว (Green 
Library)  โดยมีผูเขารวมการเสวนา จำนวน 602 คน ตามชองทางตาง ๆ  สรุปผลท่ีไดรับจากการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูเรื่อง “การพัฒนาหองสมุดสีเขียว : บทเรียนและความทาทาย” จาก 4 สถาบันที่ผานการรับรองการ
ประเมินหองสมุดสีเขียว ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาหองสมุด                
สีเขียวใหประสบความสำเร็จได  มี ๙ ประเด็น (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  63-64) 

      

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                  5.7  การสอบขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพคร ู  
                         ผศ.ดร.ณัฐกานต  ภาคพรต   รองคณบดีคณะครุศาสตร แจงตอที่ประชุมใหทราบวา 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ดานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕  

ในวันที่  ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  ซึ่งจากทดลองสอบ ปรากฏวามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สอบผาน 

๑๐ % จาก ๙ วิชา ( จากจำนวนนักศึกษา ๔๔๒ คน)  ซึ่งคณะครุศาสตร  จะนำชุดขอสอบมาใหนักศึกษา                

ทำการทดลองสอบ ในทุกวันพุธ จนกวานักศึกษาจะสอบผาน  และจะมีขอสอบเตรียมความพรอมจากคณะ

ครุศาสตร/ศึกษาศาตรทั ่วประเทศ ซึ่งตองเสียคาใชจาย  คนละ ๘๐ บาท โดยจัดใหมีการสอบสิ้นเดือน

มกราคม  ๒๕๖๕   

                             ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  หากนักศึกษาสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู                     

ไมผาน นักศึกษาก็ไมสามารถสมัครสอบครูได  ดังนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของ จึงตองใหความสำคัญในเรื่องนี้ และ

รวมกันหารือพรอมท้ังผลักดันและกระตุนใหนักศึกษาสามารถสอบขอใบประกอบวิชาชีพครูใหผานใหได 
 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบคณะครุศาสตร ประสานงานและประชุมผูเก่ียวของ 
 

                  5.8   การประชุมเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคลัสเตอรขนม                 
ปท่ี ๔ และเชือ่มโยงอตุสาหกรรม 
                             ผศ.ดร.กนกรัตน  จิรสัจจานุกูล  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ  แจงตอที่ประชุมให
ทราบวา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคลัสเตอรขนม ปที ่ ๔ และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ในระหวางวันที ่ 8-9 
กุมภาพันธ 2565  ณ โรงแรมธารามันตรา จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งจะมีพิธีการลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) 3 ฝาย ระหวางศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ประธานคลัสเตอรขนม 
 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                 5.9   กิจกรรมติว O-NET วิชาคณิตศาสตร ใหกับนักเรยีนโรงเรยีนวัดโพธิล์อย 
                            ผศ.ดร.กนกรัตน  จิรสัจจานุกูล  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ  แจงตอที่ประชุมให
ทราบวา  สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรฯ  ไดจะลงพื้นที่ใหบริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมติว               
O-NET วิชาคณิตศาสตร ใหกับ นักเรียนโรงเรียนเครือขายโปรงสลอด  ไดแก โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ในวันท่ี 
22,29 มกราคม และ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2565 
 



๑๒ 

 

 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                
                
               5.10   การตอนรับผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอดุมศึกษาฯ 
                            ผศ.ดร.กนกรัตน  จิรสัจจานุกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ  แจงตอท่ีประชุมใหวา

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรฯ ไดเขารวมตอนรับ ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย  ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรางการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสาตร วิจัยและนวัตกรรม และคณะได ในโอกาสเดินทางมายังโรงเรียนการอาหาร

นานาชาติ  เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕  เพ่ือรวมพบปะพูดคุยและวางแผนในการพัฒนาบุคลากร 
 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                 5.11   โครงการดานศิลปวัฒนธรรมชางเมืองเพชร 
                             ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา คณะมนุษยศาสตรฯ  จะทำการสำราวจและมีการจัดเก็บขอมูลชางฝมือเมืองเพชรทุกประเภท 

พรอมทั ้งจัดทำเปนคลังขอมูลเพื ่อการสืบคนขอมูลสกุลชางเมืองเพชร  และสงเสริมความรวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตาง ๆ  

                            ในสวนกิจกรรมของนักศึกษา จะใหการสนับสนุนในการสรางองคความรู ด าน

ศิลปวัฒนธรรม /ดนตรี/นาฏศิลป/การแสดงผลงานศิลปตาง ๆ ของนักศึกษา โดยเนนการหารายไดใหกับ

มหาวิทยาลัย  และจัดใหมีการประชุมวิชาการระดับชาติ  กิจกรรมเสวนาชางเมืองเพชร 
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   5.12  สภาการพยาบาลเขาตรวจประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา                                                         
                                ผศ.ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  
แจงตอที่ประชุมใหทราบวา ดวยสภาการพยาบาล  จะทำการเขาตรวจประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา  
ของคณะคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในระหวางวันท่ี  17-18  
กุมภาพันธ  2565   
                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    5.13  (ราง) ประกาศแนวปฏิบัตกิารอยูหอพักของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
และวิทยาการสุขภาพ 
                                ผศ.ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ               
แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  ตามที่คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  ไดเสนอขอใหนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตรฯ 4 ชั้นป เขาพักในหอพักมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการพัฒนาคุณลักษณะเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ ขณะนี้ไดมีการ (ราง) ประกาศแนวปฏิบัติการอยูหอพัก โดยอยูระหวางการปรับปรุงรายละเอียด             
ในสวนของคาใชจายการเขาพักหอพัก หากดำเนินแกไขเรียบรอยแลว จะแจงใหทราบตอไป 
 



๑๓ 

 

 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    5.14  การจัดทำ ระบบสมารท ICU                                 
                              ผศ.ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ               

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดทำ ระบบสมารท ICU  ขณะนี้อยูในข้ันตอนการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ        
 

                  5.15  เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการลม 
                              อาจารย ดร.วิวิศน  สุขแสงอราม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบวา  ดวยขณะนี้เว็บไซตของคณะวิทยาการจัดการลม เนื่องจาก Harddisk เกิดความเสียหาย  ซึ่งทาง

คณะไดทำการปรับปรุงระบบ โดยมีการสั่งซ้ืออุปกรณเพ่ือทดแทนเรียบรอยแลว 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ        
 

                    5.16  อปุกรณการเรียนการสอนภายในหองเรียนชำรุด 
                                อาจารย ดร.วิวิศน  สุขแสงอราม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจงตอที่ประชุม  
ใหวา ตามท่ีคณะไดทำการสำรวจหองเรียนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเปดทำการเรียนการสอน  

ปรากฏวาระบบไฟฟาและอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ เกิดความเสียหาย เนื่องจากไมมีการใชงานเปน

เวลานาน ดังนั้น ทุกคณะจึงควรทำการสำรวจอุปกรณการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงซอมแซมใหพรอม                   

ใชงานไดกอนการเปดเรียน 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                     5.17  การสรางทีมประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย  และจัดการอบรมทักษะ
การเขียนขาว 
                                อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผูชวยอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา
ตามท่ีกลุมงานสื่อสารองคกร  ไดขอความรวมมือไปยังหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ใหสงรายชื่อ
บุคลากร เพื ่อรวมเปนเครือขายประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย บัดนี้ ไดรับรายชื ่อเรียบรอยแลว จึง

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และกลุมงานสื่อสารองค จะจัดใหมีการอบรมการเขียนขาว เพื่อใหทีมงาน

ประชาสัมพันธมีทักษะดานการเขียนขาวใหดีมากยิ่งข้ึน 
 

                                                                    มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                      ๕.18   การจัดนิทรรศการศิษยเกาออนไลน 
                    อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 



๑๔ 

 

 

ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานวันราชภัฏ  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 กลุมงานสื่อสารองคกร                   
จะจัดนิทรรศการศิษยเกาออนไลน  ซ่ึงไดมีการขอขอมูลศิษยเกาไปยังคณะตาง ๆ  คณะละ ๑๐ คน  ในการนี้
จึงขอความรวมมือคณะท่ียังสงขอมูลไมครบถวน กรุณาเรงรัดดำเนินการสงขอมูลใหครบถวนดวย                         
 

                               มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

                        5.๑9   การจัดทำรายการวทิยผุานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุร ี  และการจัดรายการทีวีออนไลน 
                                   อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา 
ดวยขณะนี้กลุมงานสื่อสารองคกร  ไดจัดทำรายการวิทยุ PBRU ทอลก  ผานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศ จังหวัดเพชรบุรี ออกอากาศในวันพฤหัสบดี  ชวงเวลา 11.30 – 12.00 น.  ซึ่งกลุมงานสื่อสาร
องคกร  จะเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัย เขารวมใหความรูในเรื่องตาง ๆ  ผานรายการวิทยุตอไป  และจะมีการ
จัดรายการทีวีออนไลน ผาน PBRU  Channel  ซึ ่งจะออกอากาศผานเพจของกลุ มงานสื ่อสารองคกร         
และ Website  โดยจะเชิญผูบริหารรวมออกอากาศ  ซ่ึงจะมีการประสานแจงวันเวลาในทราบในโอกาสตอไป 
 

                         มตทิี่ประชุม    รับทราบ 
 

                        5.20   การสงคืนชุดตรวจ ATK 

                                   อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ตามที่หนวยงานตาง ๆ ไดมีการขอเบิกชุดตรวจ ATK ไปจากกองพัฒนานักศึกษาแลวนั้น  ในการนี้ จึงขอให
หนวยงานจัดสงขอมูลบุคลากรที่ใชชุดตรวจ ATK  เชน  ชื่อ-นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน  มายัง
กองพัฒนานักศึกษา  เพื่อรายงานขอมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  ในสวนของคณะที่เบิก 
ชุดตรวจ ATK  ไปแลวและยังไมไดใชตรวจ  ขอใหสงคืนสวนกลาง เพ่ือรวบรวมใวใหนักศึกษาใชใหทันทวงที 
 

                         มตทิี่ประชุม    รับทราบ 
 

                       ๕.21  จัดสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการใหคำปรึกษาของ
อาจารยท่ีปรึกษา รุนท่ี 2 ประจำปการศึกษา 2564 
                               อาจารย ดร.เมธาวิน   สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  
ตามที ่กองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัดโครงการสัมมนาอาจารยที ่ปรึกษา เพิ ่มประสิทธิภาพทักษะการ                        
ใหคำปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา รุนท่ี 1 ไปแลวเม่ือวันท่ี 29 -30 มิถุนายน 2564  เพ่ือใหการดำเนินงาน
ดานการสงเสริมบทบาทและทักษะของอาจารยที่ปรึกษา ใหเปนไปดวยความตอเนื่อง กองพัฒนานักศึกษา  
จึงไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาฯ รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 17-18 กุมภาพันธ 2565 ณ  หองประชุม
เอกศักดิ์บุตรลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการใหคำปรึกษา
ของอาจารยที่ปรึกษา  สงเสริมเทคนิคทักษะการใหคำปรึกษาและสงเสริมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้มีกลุมเปาหมาย ไดแกอาจารยที่ปรึกษาจากทั้ง 8 คณะและโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน
ท้ังสิ้น 70 คน  โดยมีวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงและมีความรูดานเทคนิคและจิตวิทยาในการใหคำปรึกษา  มาเปนผู
ถายทอดความรูในรูปแบบการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พรอมทั้งมีกิจกรรม Work shop 



๑๕ 

 

 

รวมกัน ระหวางอาจารยที่ปรึกษาในโครงการภายใตการดูแลของวิทยากร  ผลที่ไดจากการ Work shop 
รวมกันนั้น จะถูกนำมาเปนตนแบบประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักศึกษาในชั้นเรียน 
 

            มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๕.22   การผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจำการ ประจำป 2565  
                                อาจารย ดร.เมธาวิน   สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา   
ดวยกองพัฒนานักศึกษา ไดเปดใหนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เกิดในป พ.ศ.2544  
และยังไมประสงคเขารับราชการทหารกองประจำการ สามารถดำเนินการขอผอนผันการเขารับราชการทหาร
กองประจำการได  โดยกำหนดการผอนผัน  ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม - 22 ธันวาคม 2564  โดยสามารถยื่น
แบบฟอรมขอผอนผันไดทางไปรษณีย  หรือนำสงดวยตนเอง กองพัฒนานักศึกษา ซ่ึงบัดนี้ ไดครบกำหนดการ
ยื่นแบบฟอรมขอผอนผันฯ ดังกลาวแลว  กองพัฒนานักศึกษา จึงไดสรุปขอมูลการผอนผันฯ  รายละเอียด 
ดังนี้ 
 

- คณะมนุษยศาสตร ฯ       ยื่นเรื่อง  69  คน      -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยื่นเรื่อง  23  คน 

- คณะวิศวกรรมศาสาตร     ยื่นเรื่อง  ๓6  คน       -  คณะครุศาสตร                ยื่นเรือ่ง  13  คน 

- คณะวิทยาการจัดการ       ยืน่เรื่อง  ๒๐  คน       -  คณะวิทยาศาสตรฯ           ยื่นเรือ่ง    7  คน 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ยื่นเรื่อง  ๑๘ คน        -  คณะพยาบาลศาสตรฯ       ยื่นเรื่อง    ๑  คน  
                  

                            แตขณะนี้ยังสามารถยื่นเรื ่องขอผอนผันได  ดังนั้น จึงขอใหคณะแจงกำชับไปยัง

นักศึกษา มาดำเนินการยื่นเรื่องไดท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                  5.23  การตรวจ ATK ของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

                          อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต แจงตอที่ประชุม                  
ใหทราบวา  ตามที่โรงเรียนสาธิต มีนักเรียนโรงเรียนสาธิต มีจำนวน ๒๓9 คน  มาเรียนออนไซต จำนวน 
๒๐๔  คน  เขาเรียนออนไลน จำนวน ๓๕ คน  อาจารย ๓๐ คน  พนักงาน ๓ คน ซ่ึงทุกคนทำการตรวจ ATK   
แลวท้ังหมด  และจะทำการตรวจทุก ๆ   2 สัปดาห  

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.24 การเขารวมแขงขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

                              อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอที่ประชุม                   
ใหทราบวา โรงเรียนสาธิต จะจัดสงนักเรียนเขารวมการแขงขันประกวดดานวิชาการตาง ๆ ดังนี้ 



๑๖ 

 

 

                          -  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เขาประกวดวิชาการ  ในหัวขอ “นวัตกรรมการ

อนุรักษน้ำสูความยั่งยืน จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ตอบปญหาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ  จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และรวมประกวดวิชาการของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

                          -  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สงนักเรียนเขาสอบแขงขัน คายโอลิมปกวิชาการ 

ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาฯ (สอวน.) ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ 

2565 

                          -  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สงนักเรียนสอบ TOEIC จำนวน ๖ คน และ

จัดใหมีการทดสอบขอสอบ CEFR ของนักเรียนทั ้งหมด  และเดือนมีนาคม 2565 จะจัดใหนักเรียน               

ทุกระดับชั้นสอบ TOEIC 

                          -  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จะมีการแขงขันประกวดการอานออกเสียงรอยแกว      

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

                       มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

                  5.25  ขอมูลการรับวัคซีนของนักศึกษากอนการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษา 1/2565 
                    อาจารย ดร.จุติพร  อินทะนิน รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน แจงตอที่ประชุมใหทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัย จะออกประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน    
การสอน โดยใหจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน และบางรายวิชานักศึกษาสามารถเขาเรียน (On site)  
ไดนั้น  เพื่อเปนการเฝาระวัง และเตรียมความพรอมกอนการจัดเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
สำนักสงเสริมวิชาการฯ ไดขอใหทุกคณะ ทำการสำรวจขอมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษา กอนการกลับเขามา
ศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 2/2564  จึงขอรายงานใหทราบดังนี้ 
                                          

                                                  ฉีดวัคซีนแลว       ยังไมไดฉีด     ไมประสงคฉีด          รวมเปน 
-     คณะมนุษยศาสตร ฯ    2,587      46          6                 2,639  
-     คณะพยาบาลศาสตรฯ                         530             2                                        532 
-     คณะวิทยาศาสตรฯ                         503             2            -                     505 
-     คณะวิทยาการจัดการ             399    9  6   414 
-     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    389            9                  -                     398  
-     คณะวิศวกรรมศาสาตรฯ      342   10   -   352  
-     คณะครุศาสตร                                 117              1                  1                   119 
-     คณะเทคโนโลยีการเกษตร                      94              1     -       95 
 

                        มติที่ประชุม   รับทราบ  
 



๑๗ 

 

 

                   5.26  ขอมูลการรับวัคซีนของนักศึกษากอนการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษา 1/2565 
                      อาจารย ดร.จุติพร  อินทะนิน รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน แจงตอที่ประชุมใหทราบถึง  ขอมูลจำนวนนักศึกษาที่เขาทำการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ     
ของแตละคณะ ภาคการศึกษาท่ี 2/2565  (สำรวจขอมูล เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2565) รายละเอียดดังนี ้
 

      คณะ                      On-site       On-line      Blended Learning    รวมท้ังส้ิน 
-     คณะมนุษยศาสตร ฯ    3,368         6,814         7,130               17,312  
-     คณะวิทยาศาสตรฯ                         1,939         2,971           681                 5,591    
-     คณะวิศวกรรมศาสาตรฯ            1,472         1,474        1,090    4,036 
-     คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 1,250            738    -               1,988 
-     คณะครุศาสตร                                 715         2,014               683                3,412        
-     คณะพยาบาลศาสตรฯ                        613           174                929                1,716   
-     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                   459         2,292                  -                  2,751 
-     คณะวิทยาการจัดการ              39          3,656  279   3,974 
  
 

                           มติที่ประชุม   รับทราบ 

                      ๕.27  การเขาพักหอพักของนักศึกษาสายครู 
                   อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา 
หากมหาวิทยาลัยเปดใหนักศึกษาเขาชั้นเรียนไดตามปกติ  ขอใหคลสัเตอรครู แจงกำชับเรื่องการเขาพักอาศัย

หอพักของนักศึกษาสายครู  
 

                           มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

                           ๖.๑  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (รายละเอียด
ตามเอกสาร หนา 36-40) 
                          ๖.2  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี 1/๒๕๖4   
เม่ือวันพุธ ท่ี 19  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

            -  รับทราบ  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจำเดือนกุมภาพันธ  ถึงเดือนธันวาคม 2564 
                             -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนดอนขุนหวยสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  
                             -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาการพัฒนาระบบน้ำเพ่ือการบริโภคใหกับโรงเรียน
บานโปงสลอด 
                             -  เหน็ชอบ  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564   



๑๘ 

 

 

                             -  ใหความเห็นชอบ รายงานขับเคลื่อนการดำเนินการเขารวมการจัดอันดับ THE 
Impact Panking เพ่ือเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) 
                            -  อนมัุติหลักสูตฝกอบรมศาสตรและศิลปแหงการสอนสูวิชาชีพครูของอาจารยผูสอน
สายการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
                            -  อนมัุติแผนรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ปการศึกษา 
2565  จำนวน 70 คน  และใหความเห็นชอบปฏิทินกำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ปการศึกษา 2565  รอบท่ี 1  และรอบท่ี 2 
                            -  อนมัุติจางอาจารยพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน  1  ราย 
                            -  แตงตั้งผูสมควรดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย  จำนวน                               
๒ ราย ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา  ทองคำ  สังกัดคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี  และ ผูชวย
ศาสตราจารยกนกรัตน  จิรสัจจานุกูล  สังกัดคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลย ี
                           -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จำนวน  ๖๓  ราย 
                           -  อนุมัติใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  1  ราย 
                           -  ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565)  
                          -  รายงานเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 
                          -  โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Newskill) เพ่ือการมีงานทำ
และเตรียมความพรอมรองรับการรทำงานในอนาคต  
                          -  โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหมและกำลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏริปูอุดมศึกษาไทย ปงบประมาณ 2565 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑6.55  น.   

 

 

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                  ผูชวยศาสตราจารยทัศนัย  ท่ังทอง 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


	มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๑2  (๕7)/๒๕๖๔  โดยไม่มีการแก้ไข
	มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๑2  (๕7)/๒๕๖๔  โดยไม่มีการแก้ไข
	ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง

